

สรุป ถาม-ตอบ กระตุ้น ฝ่ายทะเบียน กกจ.

ถาม ถ้าจะลาออก มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญบ้างรึป่าวคะ และสวัสดิการต่างๆ ยังใช้ได้ยูริป่าวคะ  
ตอบ โปรดสอบถามไปยังกองบำเหน็จบำนาญ โทร. ๑๖๖๖

ถาม จะเริ่มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เมื่อไหร่

ตอบ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละชั้นตรา จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจ่ายเครื่องราชฯ และจัดส่งใบกำกับเครื่องราชฯ ใ้ต่อไป ในภายหลัง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร ๐๒๒๒๔๓๐๓๕ หรือโทร ๑๓๔๑

ถาม กรณีการเรียนต่อปริญญาโทโดยใช้ทุนตัวเอง หรือเรียนเวลาราชการต้องทำหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานหรือไม่ และสามารถขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติได้หรือไม่

ตอบ กรณีการลาศึกษาต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และกรณีที่จบการศึกษาแล้วสามารถขอเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาได้โดยทำหนังสือผ่านหน่วยงานส่งให้ กกจ. พร้อมทั้งรับรองสำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ หรือใบปริญญาที่ได้รับ

ถาม การขอเพิ่มเติมรายการนี้ที่ผ่านการฝึกอบรม ขอเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติได้หรือไม่

ตอบ สามารถนำเอกสารที่ได้รับการผ่านการฝึกอบรม หรือไปอบรมของหน่วยงานอื่นและได้รับเอกสารที่หน่วยงานอื่นออกให้ว่าผ่าน/สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร ขอเพิ่มการฝึกอบรมได้โดยสำเนาเอกสารและทำหนังสือผ่านหน่วยงานส่งให้ กกจ. เพื่อลงรายงานในทะเบียนประวัติ

ถาม เรื่องคำรักษาพยาบาล

๑. สิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัวจะเกิดขึ้นเมื่อใด
๒. สิทธิการเบิกคำรักษาพยาบาลโดยตรงต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ ๑ สิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
๒ สิทธิการรักษาพยาบาลโดยตรงที่ถาม ถ้าหมายถึง การใช้สิทธิเบิกคำรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเรื่องเบิกจ่ายตรงของหน่วยงาน เพื่อขอให้นำข้อมูลของคุณเข้าในระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลฯ โดยระบบจะนำส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประมาณ ๓๐ วัน และสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลที่จะไปใช้บริการได้

ถาม การ สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จะเปิดรับสมัครเมื่อไร

ตอบ ประมาณเดือน มิถุนายน และจะดำเนินการสอบประมาณเดือน กันยายน ของปีที่สมัคร

ถาม ไม่ทราบว่าตารางขึ้นเงินเดือนข้าราชการ(ล่าสุด)ดูจากที่ไหนได้ครับ

ตอบ ดูได้จากมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมติ ก.ก.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม ถ้า ทำงานตำแหน่งปฏิบัติงานอยู่ แล้วอยากสอบเลื่อนขั้นเป็นระดับปฏิบัติการได้ไหมคะแล้วต้องทำงานนานเท่าไรถึงจะสอบเลื่อนขั้นได้

ตอบ ๑. สอบจากบุคคลภายนอก สามารถสอบได้เลย เมื่อสำนักงาน ก.ก. เปิดสอบ  
๒. สอบเปลี่ยนสายงาน ยังไม่มีการเปิดสอบ เนื่องจากยังอยู่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์

ถาม การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะมีการสำรวจประมาณเดือนไหนครับ

ตอบ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปี กรุงเทพมหานครจะมีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงาน ดำเนินการ ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี

ถาม สอบถามเรื่องเครื่องราชฯ ค่ะ ก่อนบรรจุรับราชการ กทม. เคยรับราชการมาแล้ว ประมาณ ๑๐ ปีกว่า ได้เครื่อง ราชย์มาสองชั้นตรา (ไม่แน่ใจ ต.ม.,จ.ม.) ในกรณีบรรจุ กทม.ไม่รับโอน แต่เครื่องราชฯ ที่เราเคยได้รับ ในการถ่ายรูป ชุดขาวเราสามารถติดเครื่องราชฯ ที่ได้ใช้ใหม่ค่ะ ดิฉันไม่แน่ใจค่ะ แต่เครื่องราชฯ ถ้าเราได้รับแล้วก็ติดได้ใช้ใหม่ ถ้า ดิฉันเข้าใจไม่ผิดเครื่องราชฯ ที่เราได้รับแล้วจะขอใหม่ไม่ได้ ดิฉันเข้าใจถูกไหม ในกรณีนี้ต้องติดเครื่องราชฯ เดิมใช้ใหม่ ค่ะ ไม่ใช่แถบเปล่า ๆ

ตอบ สามารถประดับเครื่องราช อิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานก่อนมาบรรจุเป็นข้าราชการ กทม. ได้ หากมิได้มีการเรียกคืน สำหรับการขอในชั้นตราต่อไปที่สูงขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

ถาม ในครั้งปีที่แล้วมา ลาป่วย จำนวน ๖ ครั้ง ๖ วัน จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งขึ้นหรือไม่

ตอบ จำนวนครั้งและจำนวนวันในการลาให้ปฏิบัติตามหนังสือ กกจ. ด่วนมาก ที่ กท.๐๔๐๔/๓๖๖๔ ลง ๔ เม.ย. ๒๕๕๗ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒

ถาม กรณีที่ยังไม่พ้นทดลองราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือไม่

ตอบ ได้ ถ้าครั้งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ เลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ (๕)

ถาม กรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดจากเดิม เป็นบุคคลอื่นต้องทำอะไรคะหรือรับแบบฟอร์มได้ที่ไหน

ตอบ การขอเปลี่ยนผู้รับบำเหน็จตกทอดสามารถทำได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยทำไว้ ๒ ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงาน ๑ ฉบับ และส่งมาที่กองการเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ ส่วนแบบฟอร์มขอได้ที่กองบำเหน็จบำนาญ